

QUỲNH PHỤ

# Nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch

Để nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, các doanh nghiệp cung cấp nước đóng trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đang chủ động thực hiện các giải pháp như tổ chức cho người dân tham quan nhà máy, giới thiệu công nghệ, quy trình xử lý nước, giảm chi phí lắp đặt đồng hồ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và thu tiền làm nhiều lần... Bên cạnh đó là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân sử dụng nước sạch.



Ảnh minh họa

## Doanh nghiệp nỗ lực nâng cao tỷ lệ đầu nối

Nhà máy nước sạch An Đồng thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt là một trong những công trình cấp nước tập trung có tỷ lệ đầu nối sử dụng nước sạch thấp nhất huyện hiện nay với trên 30%. Nhà máy có công suất 6.000m<sup>3</sup>/ngày đêm, cung cấp nước cho 10.000 hộ dân trên địa bàn 5 xã của huyện Quỳnh Phụ gồm: An Đồng, An Hiệp, An Ninh, An Thái, An Cầu. Để nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nhà máy đang tích cực phối hợp với các xã trong vùng dự án tổ chức các buổi hội thảo tuyên truyền về nước sạch, cho người dân tham quan nhà máy để giới thiệu về quy mô, công nghệ xử lý nước. Bà Nguyễn Thị Minh, xã An Thái cho biết: Hiện nay nhà tôi và nhiều người dân khác chưa sử dụng nước sạch vì lo ngại về chất lượng nước từ các nhà máy nước liệu có bảo đảm và có hơn gì so với các nguồn

nước đang dùng như nước giếng khoan, nước mưa. Qua buổi tham quan nhà máy nước sạch An Đồng, tôi thấy đây là nhà máy được đầu tư quy mô, có công nghệ xử lý nước hiện đại, chất lượng nước được kiểm định thường xuyên từ hệ thống nhà máy và của cả cơ quan nhà nước. Điều này khiến tôi rất yên tâm về chất lượng nước. Sau buổi tham quan, nhà tôi đã quyết định sử dụng nước sạch của nhà máy. Ông Bùi Ngọc Huân, Giám đốc nhà máy nước sạch An Đồng cho biết: Qua các buổi hội thảo, tham quan nhà máy, người dân đã hiểu hơn về vai trò, lợi ích của nước sạch trong việc bảo vệ sức khỏe và yên tâm hơn về chất lượng nước. Ngoài ra, để nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nhà máy đang tích cực phối hợp với các cấp, các ngành lập danh sách, sàng lọc các hộ có nhu cầu, khả năng đầu nối để vận động. Đồng thời, giảm chi phí lắp đặt đồng hồ từ 2,5 triệu đồng xuống



Người dân Quỳnh Giao sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

còn 2 triệu đồng/hộ cho các gia đình khó khăn, thực hiện thu tiền làm nhiều đợt để giảm bớt áp lực kinh tế cho người dân.

### Đảng viên đi trước

Đầu năm 2017, gia đình ông Nguyễn Ngọc Tỉnh, thôn phố Lầy, xã An

Ninh đăng ký sử dụng nước sạch. Ông Tỉnh cho biết: Gia đình tôi tham gia sử dụng nước sạch để phục vụ sinh hoạt. Bản thân tôi là trưởng thôn nên phải gương mẫu sử dụng nước sạch trước thì mới vận động được bà con làng xóm theo

minh. Ngoài tôi, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong thôn đều tham gia sử dụng nước sạch đồng thời tích cực vận động người thân, hàng xóm tham gia sử dụng nước sạch. Nhờ vậy, đến nay, hơn 200 hộ dân trong thôn đều đã sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 100%. Trước đó, thời điểm cuối năm 2016, toàn thôn mới có hơn 30% số hộ dân sử dụng nước sạch.

Ông Đỗ Văn Nam, Chủ tịch UBND xã An Ninh cho biết: Toàn xã hiện có 2.305 hộ dân, trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 53%. Để nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, Đảng ủy xã ra nghị quyết về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia sử dụng nước sạch. Đặc biệt, vận động cán bộ, đảng viên tiên phong đầu nối sử dụng nước sạch để người dân thực hiện theo. Đến nay, hầu hết cán bộ, đảng viên đều chấp hành nghiêm việc sử dụng nước sạch. Xã phấn đấu hết năm 2017 có từ 65 - 70% hộ dân sử dụng nước sạch.

Quỳnh Phụ đang là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ dân đầu nối sử dụng nước sạch sinh hoạt thấp nhất tỉnh hiện nay với gần 45%. Toàn huyện có 10 công trình cấp nước sạch tập trung cho người dân. Theo ông Nguyễn Đình Triều, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Mục tiêu của Quỳnh Phụ là phấn đấu hết năm 2017 có từ 65% trở lên số hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt theo chỉ đạo của tỉnh. Đối với các xã đã đạt trên 65% thì tăng thêm 15% hộ dân sử dụng nước. Để đạt được mục tiêu này, thời gian qua, Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân sử dụng nước sạch; Xác định đây là công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017. Trong đó, chú trọng tuyên truyền để người dân nhận thức được vai trò của nước sạch trong đời sống, phân biệt rõ nước sạch với các nguồn nước giếng khoan, nước mưa, nguy cơ của việc sử dụng nước không bảo đảm vệ sinh. UBND huyện xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng xã, chỉ đạo nội dung tuyên truyền, tổ chức cuộc thi viết về nước sạch. Đồng thời, yêu cầu thể đảng viên, lực lượng vũ trang trong huyện sử dụng nước sạch sinh hoạt.

## CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

# Tăng cường quản lý lưới điện hạ áp nông thôn



Công nhân ngành điện kiểm tra hệ thống thiết bị bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn.

Những năm qua, việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn (LDHANT) trên địa bàn tỉnh cho Công ty Điện lực Thái Bình quản lý đã mang lại hiệu quả trong việc tiết kiệm điện, nguồn điện cung cấp ổn định, an toàn. Cùng với đó, người dân nông thôn được hưởng giá bán điện theo đúng quy định của Nhà nước, từng bước góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Ông Nguyễn Đức Dương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Bàn giao LDHANT cho ngành điện là một chủ trương lớn của Nhà nước nhằm hạn chế những khó khăn trong việc cung cấp điện ở nông thôn, giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài như quản lý lưới điện manh mún, thiếu tính chuyên nghiệp, nguồn vốn và trình độ kỹ thuật hạn chế. Qua đó, giúp người dân được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước khi sử dụng điện lưới quốc gia. Hạ tầng LDHANT của một số địa phương sau khi bàn giao cho Công ty Điện lực Thái Bình đã được đầu tư nâng cấp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mức độ an toàn, chất lượng điện được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, khách hàng được mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Thái Bình theo đúng giá quy định của Nhà nước. Chất lượng điện ổn định, bảo đảm an toàn khi sử dụng. Dịch vụ chăm sóc

khách hàng cũng tốt hơn mà không phải đóng thêm các khoản như lắp đặt công tơ, khắc phục sự cố mất điện... Tại các địa phương, Công ty Điện lực Thái Bình thường triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng như duy trì nghiêm túc chế độ một cửa trong giao tiếp khách hàng, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết dịch vụ liên quan đến sử dụng điện. Triển khai đa dạng các hình thức thanh toán tiền điện, đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp. Ngoài ra, do Thái Bình là tỉnh đồng bằng ven biển, thường xuyên phải chịu tác động và ảnh hưởng rất lớn bởi thiên tai, có thể gây thiệt hại lớn cho LDHANT, khi đó các tổ chức quản lý điện nông thôn chưa bàn giao lưới điện cho ngành điện phải hoàn thành công tác giao, nhận LDHANT trong năm 2017. Trong những năm qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã hoàn thành việc tiếp nhận LDHANT để quản lý và bàn lễ đến tận hộ dân nông thôn của 227/270 xã. Trong đó, tiếp nhận từ năm 2016 trở về trước là 216 xã. Năm nay, UBND tỉnh đã ra 7 quyết định phê duyệt kế hoạch tiếp nhận LDHANT của 53 xã và 1 xã đã có quyết định

phê duyệt từ năm 2015. Tính đến 25/10/2017, Công ty đã hoàn thành tiếp nhận thêm 11 xã. Hiện nay, đơn vị đang phối hợp cùng các địa phương hoàn thiện hồ sơ, kiểm đếm, giao nhận LDHANT của 42 xã còn lại. Cũng theo ông Dương, mặc dù LDHANT tại 42 xã đã được đầu tư cải tạo nhưng hệ thống lưới điện nông thôn vẫn chưa đồng bộ, nhiều nơi tỷ lệ tổn thất điện năng cao, chưa đáp ứng kịp với sự phát triển của xã hội. Đối với Công ty Điện lực Thái Bình, sau khi tiếp nhận LDHANT sẽ xây dựng kế hoạch cải tạo, duy tu, sửa chữa thường xuyên, cùng với các biện pháp quản lý chuyên nghiệp chặt chẽ sẽ giảm tổn thất điện năng, giảm quá tải, giảm sự cố, đồng thời góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước. Công việc quan trọng đầu tiên nhằm bảo đảm tính pháp lý kinh doanh điện của Công ty là tiến hành ký kết hợp đồng mua bán điện với từng khách hàng. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống dây dẫn điện, công tơ, các trạm biến áp... để đầu tư sửa chữa những khiếm khuyết trên lưới, bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng. Chủ động nắm bắt thông tin từ khách hàng để kịp thời hỗ trợ, giải quyết nhanh nhất đáp ứng yêu cầu thỏa đáng liên quan đến dịch vụ cung ứng điện tại các địa phương.

MANH THẮNG

# Anh Trứ sản xuất thực phẩm an toàn

Trong khi nhiều cơ sở sản xuất gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm thì cơ sở sản xuất giò, chả Thuyên Dung của gia đình anh Trần Văn Trứ, thôn Lục Tiên, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) lại không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của khách hàng. Bí quyết là anh Trứ luôn đặt cái tâm của người sản xuất lên trên lợi nhuận để tạo ra các sản phẩm an toàn, tạo được uy tín với người tiêu dùng.

Mặc dù tới thăm đợt ngọt, chúng tôi vẫn được anh Trần Văn Trứ đón tiếp chân tình và cho tham quan "vô tư" toàn bộ quy trình sản xuất thực phẩm giò, chả, xúc xích. Chỉ tay về phía đất trẻ con vừa chơi trong sân vừa ăn bánh mì, xúc xích ngon lành, anh Trứ bảo: Trẻ con hầu hết đứa nào cũng thích xúc xích, giò, chả. Tôi sản xuất, trước hết để phục vụ gia đình, các con, các cháu ăn, vì vậy an toàn, sạch sẽ là tiêu chuẩn hàng đầu.

Những năm trước đây, gia đình anh Trứ làm nghề giết mổ, buôn bán thịt lợn và có truyền thống gói giò, chả. Hơn 3 năm trước, anh là người đầu tiên ở xã Vũ

Thiên mạnh dần sản xuất thử nghiệm xúc xích. Nếu giò, chả sản xuất đơn giản hơn thì xúc xích lại đòi hỏi kỹ thuật, máy móc hiện đại hơn. Anh Trứ đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy xay, máy ép khuôn, máy hút chân không, bếp nướng, lò hơi, tủ lạnh... Anh học hỏi kỹ thuật sản xuất xúc xích từ một người họ hàng hiện đang sản xuất, kinh doanh mặt hàng này ở Hoa Kỳ. Nguồn nguyên liệu như màng bọc xúc xích được anh lựa chọn, nhập khẩu từ Ucraina. Đây là màng bọc được sản xuất từ da bò tự nhiên, khác hẳn một số loại màng bọc có giá thành rẻ của Trung Quốc hay màng bọc bằng ruột lợn không

bảo đảm như một số cơ sở sản xuất vẫn sử dụng. Đặc biệt, để chủ động và bảo đảm an toàn chất lượng thịt lợn - nguồn nguyên liệu chính để sản xuất giò, chả, xúc xích, anh đã liên kết với người thân tổ chức chăn nuôi lợn tại trang trại của gia đình. Mô hình chuỗi khép kín từ chân nuôi, giết mổ đến sản xuất, chế biến thực phẩm giúp anh kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu ra. Anh Trứ chia sẻ: Để làm giò, chả, xúc xích ngon, nhiều cơ sở đã lên lút cho hàn the, phụ gia, phẩm màu để hại nhưng tôi không hề sử dụng. Bí quyết để làm giò, chả, xúc xích ngon là nguồn thịt lợn sạch, tươi, chế biến "nóng hổi" và tiêu

thụ trong ngày. Sử dụng lá chuối, nước mắm ngon cùng với kỹ thuật gói giò, chả truyền thống của cha ông cũng giúp giò, chả đạt chuẩn, hương vị thơm ngon. Ngoài ra, thay vì cho chả vào chảo trong dầu mỡ gây ngán và dễ độc hại cho người tiêu dùng, anh Trứ sáng tạo ra món món chả ngon hơn và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ sở của anh Trứ có 3 - 4 lao động thường xuyên, tự nhiên ở các khâu đòi hỏi kỹ thuật quan trọng như pha tỷ lệ nạc, mỡ, cho nước mắm, xay thịt anh trực tiếp đảm nhận. Vì vậy,



Giò, chả, xúc xích do gia đình anh Trứ sản xuất được tiêu thụ trong ngày.

mặc dù lượng hàng có thể tiêu thụ nhiều hơn nhưng để bảo đảm chất lượng sản phẩm và hàng chỉ lưu thông trong ngày, mỗi ngày gia đình anh Trứ chỉ sản xuất từ 30 - 50kg giò, chả, xúc xích thành phẩm. Giá bán trung bình từ 80.000 - 100.000 đồng/kg giò, chả;

từ 110.000 - 120.000 đồng/kg xúc xích. Khi được hỏi về thu nhập, anh Trứ cười, nụ cười hiền của một người lao động chân chất: Thực sự, tôi sản xuất thực phẩm nên không nghĩ nhiều đến lợi nhuận mà chủ yếu lấy công làm lãi. Trừ chi phí đầu tư, tôi chỉ cần cơ sở

sản xuất bảo đảm thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày/lao động trong đó có tôi là tôi thấy hài lòng rồi. Nếu sản xuất thực phẩm mà không có tâm thì sẽ làm hại ngay người thân, người dân mình cho nên tôi ưu tiên quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng

đầu, lợi nhuận đặt sau. Đến nay, định kỳ 6 tháng một lần, tự tôi vẫn lấy mẫu giò, chả, xúc xích của cơ sở sản xuất mang đến các cơ quan chức năng của tỉnh để xét nghiệm, kiểm tra thành phần. Kiểm tra không phải để đối phó, để tự mình biết xem chất lượng sản phẩm nhà mình có an toàn và bảo đảm sức khỏe cho người sử dụng hay không, để yên tâm sản xuất, cung cấp ra thị trường, cho chính người thân của mình sử dụng.

Nhờ sản xuất an toàn, tạo được uy tín với khách hàng, dù cơ sở của anh Trứ hầu như không quảng bá, giới thiệu nhưng sản phẩm giò, chả, xúc xích Thuyên Dung vẫn được khách hàng trong vùng và ngoài tỉnh tin dùng, thậm chí được nhiều bà con địa phương lựa chọn làm quà biếu gửi ra nước ngoài. Năm 2016, giò, chả, xúc xích Thuyên Dung là một trong những sản phẩm được Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

QUỲNH LƯỢU